

## มก. ชี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยไม่ได้มาตรฐาน

จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับ (Ranking) มหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ ตามโครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น

รศ.วัฒนา สวรรยาธิปิติ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ (1 ก.ย.) ได้ประชุมผู้บริหารของ มก. ว่า ผลการจัดอันดับของ สกอ. ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ในเรื่องขององค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ด้านงบประมาณ บุคลากร ตัวชี้วัด องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งในหลักความเป็นจริงแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกัน ผลที่ออกมาทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดและหลงเชื่อว่าข้อมูลนั้นเป็นจริง ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียง ความศรัทธาและความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่หน่วยงาน บุคลากร นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าของ มก. ตลอดจนประชาชนและสังคมโดยทั่วไป มหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้งข้อเท็จจริงให้กระจ่าง ดังนี้

1. การดำเนินการของ สกอ. เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้แจ้งให้แต่ละมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลและรับฟังความเห็นก่อน อีกทั้งยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันต่าง ๆ เมื่อมีเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของการประมวลผลรายละเอียดของการวิเคราะห์และไม่มีโอกาสตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด
2. จากการตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า ข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการจัดอันดับนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนในหลายประการ ประกอบกับความไม่ชัดเจนของกระบวนการจัดทำและความไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผล ทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง อันนำไปสู่การสรุปผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ ซึ่งมีผลด้านจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้เข้าใจในทางที่เสื่อมเสียแก่สถาบันต่าง ๆ ได้ เนื่องจากสังคมได้รับข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ทำให้นักเรียนนำการจัดอันดับนี้ไปประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
3. การดำเนินการของ สกอ. เรื่องนี้ ได้มีการหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หลายครั้ง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการ และร่วมกันให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ควรเป็นภารกิจของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไม่ใช่ภารกิจของ สกอ.

ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทย เป็นสิ่งที่ดี แต่ทาง สกอ. ควรที่จะดำเนินการให้รอบคอบ มีขั้นตอนและควรได้ประชุมหารือกันกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความถูกต้องของฐานข้อมูลต่าง ๆ ผลที่ออกมาจะได้ไม่มีปัญหาหรือข้อกลางแกลง และที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของมาตรฐานด้านข้อมูล หรือดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล ทั้งนี้ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยจะมีผลกระทบต่อการศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในระยะยาวด้วย